

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số: /UBND-KT
Về việc cung cấp thông tin
theo đề nghị của Tạp chí
Truyền thông và Phát triển

TP. Quảng Ngãi, ngày tháng 02 năm 2024

Kính gửi: Tạp chí Truyền thông và Phát triển.

Theo nội dung đề nghị của Tạp chí Truyền thông và Phát triển về việc cung cấp thông tin hỗ trợ tuyên truyền ấn phẩm “*Quảng Ngãi - Tiềm năng và điểm đến*” và Chào mừng 35 năm tái lập tỉnh, UBND thành phố Quảng Ngãi cung cấp một số thông tin như sau sau:

Câu 1: Xin Ông cho biết những thành tựu kinh tế - xã hội nổi bật của thành phố Quảng Ngãi đạt được trong thời gian qua, đặc biệt 2 năm gần đây. Với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, thành phố đã phấn đấu đạt những thành tựu nổi bật nào trong phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư?

Trả lời: Trong thời gian qua, thành phố tập trung khai thác và phát huy tối đa các nguồn lực để đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị; mở rộng không gian đô thị; đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa; nâng cao đời sống tinh thần và vật chất của Nhân dân. Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; chủ động giải quyết có hiệu quả các vấn đề phức tạp, bức xúc, tồn đọng kéo dài; giữ vững ổn định quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, tạo nền tảng vững chắc để xây dựng thành phố Quảng Ngãi sớm trở thành đô thị loại I.

Trong những năm 2020 - 2023, tình hình dịch bệnh Covid - 19 và suy thoái kinh tế diễn biến phức tạp đã tác động mạnh và làm ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội thành phố, hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của Nhân dân. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và thường xuyên của UBND tỉnh, Thành ủy Quảng Ngãi; sự hỗ trợ, phối hợp tích cực của các sở, ban, ngành tỉnh; sự đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng và quyết tâm trong tổ chức thực hiện của cả hệ thống chính trị thành phố đã kịp thời khắc phục những khó khăn, thách thức, tranh thủ những điều kiện thuận lợi nên việc triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đạt được một số thành tựu quan trọng như sau:

+ Kinh tế thành phố tiếp tục phát triển ổn định. Tốc độ tăng trưởng (*giá so sánh 2020*) bình quân 03 năm 2021 – 2023 tăng 8,21%. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo đúng định hướng, giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp, tăng dần tỷ trọng dịch vụ. Cụ thể: Nông nghiệp chiếm 8,78%; dịch vụ chiếm 50,71%, công nghiệp - xây dựng chiếm 40,51%.

+ Các hoạt động của ngành thương mại dịch vụ, tiêu thủ công nghiệp từng bước phục hồi sau ảnh hưởng của đại dịch Covid - 19; đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp bước đầu đạt được một số kết quả. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, năm 2021 thành phố đã được Tỉnh công nhận 14/14 xã đạt chuẩn và đã trình hồ sơ đề nghị Trung ương công nhận “*Thành phố Quảng Ngãi hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới*”; đã công nhận 08 thôn đạt khu dân cư nông thôn kiểu mẫu¹, dự kiến trong quý II năm 2024, có 04/14 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (*xã Tịnh Kỳ, Tịnh Châu Tịnh Ấn Tây, Tịnh Khê*). Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình “*Mỗi xã một sản phẩm*” (OCOP), tính đến nay trên địa bàn thành phố có 50 sản phẩm đạt OCOP được công nhận.

+ Đã chỉ đạo thực hiện công tác thu chi ngân sách, quản lý tài sản công đảm bảo theo quy định, tổng thu ngân sách nhà nước trong 3 năm giai đoạn 2021 – 2023 đạt khoảng 10.588 tỷ đồng. Tổng nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương do thành phố quản lý, thực hiện là 5.810,400 tỷ đồng; giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công giai đoạn 2021 - 2023 khoảng 1.078,249 tỷ đồng (*trong đó nguồn vốn ngân sách Trung ương là 216,937 tỷ đồng; nguồn vốn ngân sách thành phố là 861,312 tỷ đồng*).

+ Nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức an toàn, tiết kiệm, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong cán bộ và Nhân dân. Công tác chăm lo cho đối tượng chính sách, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống dịch bệnh và khám chữa bệnh cho Nhân dân được chú trọng. Quốc phòng, an ninh chính trị được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Năm 2023, UBND thành phố đã triển khai thực hiện tốt Kế hoạch tổ chức các hoạt động phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão – 2023. Các hoạt động mừng Đảng mừng Xuân diễn ra sôi nổi như: Chương trình nghệ thuật “Chào năm mới 2023”; Hội chợ Hoa Xuân, Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”; Chương trình nghệ thuật Đêm hội giao thừa và Bắn pháo hoa “Chào Xuân Quý Mão – 2023” ... Bên cạnh đó, kinh tế cũng đạt được những kết quả nổi bật như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (VA) là 8,31% (*trong đó: Dịch vụ là 8,13%; Công nghiệp - Xây dựng là 9,91%; Nông nghiệp là 1,98%*). Cơ cấu kinh tế: Dịch vụ chiếm 49,73%; Công nghiệp - Xây dựng chiếm 41,62%; Nông nghiệp chiếm 8,65%. Tổng giá trị sản xuất (*giá SS 2010*) năm 2023 trên địa bàn là 40.937 tỷ đồng, đạt 97,47% KH, tăng 8,74% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó: Thương mại – dịch vụ là 17.880 tỷ đồng, đạt 95,38% KH; công nghiệp – xây dựng là 24.030 tỷ đồng, đạt 98,75% KH; nông nghiệp là 2.710 tỷ đồng, đạt 100,45% KH...

¹ Gồm: Thôn Tăng Long, xã Tịnh Long; thôn Mỹ Lại, xã Tịnh Khê và thôn Kim Lộc, xã Tịnh Châu, thôn Phố Trung, xã Nghĩa An; thôn Cổ Luỹ Nam, xã Nghĩa Phú; thôn Cộng Hoà 1, xã Tịnh Ấn Tây; thôn Tân Mỹ, xã Tịnh An và thôn An Vĩnh, xã Tịnh Kỳ.

Câu 02: Ông có thể cho biết đâu là những lợi thế phát triển kinh tế của thành phố Quảng Ngãi? Thời gian qua những thế mạnh kinh tế này đã được thành phố đẩy mạnh khai thác đạt hiệu quả ra sao?

Trả lời:

*** Tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế, thu hút đầu tư:**

- *Vị trí địa lý thuận lợi cho phát triển:* Nằm liền kề với KKT Dung Quất, một địa bàn trọng điểm phát triển của tỉnh Quảng Ngãi, miền Trung nói riêng và cả nước nói chung, Thành phố Quảng Ngãi với vai trò là hậu cứ quan trọng về dịch vụ thương mại, nhà ở cho các hoạt động sản xuất của khu vực. Đây là lợi thế quan trọng, động lực để định hướng phát triển Thành phố. Về địa lý kinh tế biển, Thành phố với vị trí mặt tiền hướng ra biển, lại nằm ở trung độ của dải bờ biển Việt Nam thuận lợi trong tiếp cận các luồng hàng hải, ngư trường biển rộng lớn, có cảng kín Sa Kỳ có khả năng thu hút các dịch vụ hậu cần nghề cá.

- *Thành phố Quảng Ngãi hội tụ đầy đủ các điều kiện về hạ tầng đối ngoại:* Quốc lộ 1, Quốc lộ 24B, cao tốc Bắc - Nam, Ga đường sắt Bắc Nam, đường thủy có cảng biển Sa Kỳ, kết nối thuận lợi với cảng Dung Quất, đường hàng không kết nối thuận lợi với sân bay Chu Lai tạo điều kiện thuận lợi để Thành phố Quảng Ngãi phát triển theo hướng mở, liên kết chặt chẽ với các trung tâm phát triển của vùng Duyên Hải miền Trung và Tây Nguyên.

- *Về tài nguyên cảnh quan và nhân văn tương đối đa dạng là tiềm năng lớn để phát triển du lịch:* Thành phố sau khi mở rộng địa giới hành chính đã hội tụ nhiều điều kiện về cảnh quan tự nhiên (*bãi biển Mỹ Khê, cảnh quan hai bên sông Trà Khúc, có núi Thiên Ấn, Thiên Mã, Thiên Bút...*) cùng hệ thống các di tích lịch sử cấp quốc gia, cấp tỉnh nếu được khai thác đầu tư theo tuyến, cụm du lịch và liên kết với các tuyến du lịch như Lý Sơn, Sa Huỳnh, Đà Nẵng, Hội An... sẽ khơi dậy đánh thức tiềm năng phát triển của Thành phố.

- *Về quỹ đất có khả năng thu hút đầu tư và tạo ra nguồn lực cho phát triển:* Với quy mô diện tích được mở rộng gấp khoảng bốn lần so với trước đây, một số địa bàn đã được đầu tư hạ tầng kết nối như trục đường hai bên sông Trà Khúc nối với các địa bàn ven biển, tạo điều kiện để hấp dẫn đầu tư. Việc khai thác và sử dụng quỹ đất bền vững dựa trên các hình thức đầu tư sẽ tạo điều kiện để huy động nguồn lực đáng kể này cho phát triển hạ tầng kinh tế, xã hội.

- *Về kinh tế biển của Thành phố Quảng Ngãi có nhiều thế mạnh cho phát triển,* các ngành kinh tế gắn biển được hình thành như khai thác ngư trường, dịch vụ hậu cần nghề cá, du lịch nghỉ dưỡng biển, đóng tàu cá... sẽ tạo ra các bước đột phá mới cho phát triển thành phố.

*** Với các lợi thế như trên, định hướng phát triển kinh tế, thu hút đầu tư của thành phố thời gian qua tập trung vào 02 lĩnh vực chính là:** Phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ, nhất là loại hình có giá trị gia tăng cao; phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp gắn với bảo vệ môi trường.

Trong đó, lĩnh vực dịch vụ du lịch – thương mại, công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp sẽ được chú trọng đẩy mạnh phát triển:

- *Đối với lĩnh vực dịch vụ du lịch – thương mại:*

+ Tập trung khuyến khích và kêu gọi đầu tư phát triển ngành thương mại - dịch vụ và trên địa bàn thành phố phù hợp với lợi thế của từng địa phương, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của Nhân dân. Phát triển dịch vụ theo định hướng quy hoạch 03 khu vực: Đô thị mật độ cao, đô thị xanh và đô thị biển, trong đó trọng tâm là các phường trung tâm và khu vực các xã ven biển. Phấn đấu đến năm 2025, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm ngành thương mại dịch vụ 14,22%/năm; tỷ trọng chiếm 60,3% trong cơ cấu kinh tế.

+ Tạo dựng môi trường thương mại điện tử, phát triển kênh bán hàng qua mạng và phương thức thanh toán giao dịch điện tử.

+ Tổ chức thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Trung ương, Tỉnh về phát triển kinh tế ban đêm. Hình thành trung tâm thương mại mới tại khu vực phía Bắc sông Trà Khúc. Lựa chọn địa điểm cụ thể và hình thức hoạt động phù hợp, hiệu quả để quy hoạch một số tuyến phố thương mại chuyên doanh, phố đêm, chợ đêm, phố ẩm thực...

- Tập trung hoàn thiện hạ tầng khu vực trung tâm, khu du lịch biển Mỹ Khê hình thành các tuyến du lịch, các sản phẩm du lịch độc đáo mang bản sắc địa phương. Tập trung phát triển du lịch biển kết hợp với du lịch văn hóa - tâm linh, đưa thành phố Quảng Ngãi trở thành đô thị du lịch hấp dẫn. Phấn đấu đến năm 2025, Mỹ Khê trở thành Khu du lịch có sức hút trong khu vực. Đầu tư theo hướng kêu gọi xã hội hoá các khu du lịch sinh thái ven Sông Trà Khúc, Khu Di tích Chiến khu Rừng dứa nước tại xã Tịnh Khê, Khu du lịch bãi biển Tân An...

- *Đối với lĩnh vực công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp:*

+ Tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, phục vụ cho phát triển công nghiệp, trong đó tập trung chính vào tiểu thủ công nghiệp. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, gắn với phát triển dịch vụ, đô thị và bảo vệ môi trường. Thực hiện tốt định hướng phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ, ứng dụng khoa học công nghệ và thu hút nhiều lao động lành nghề.

- Ưu tiên tập trung phát triển công nghiệp chế biến các sản phẩm truyền thống, đặc trưng của địa phương. Quan tâm, chú trọng việc xây dựng thương hiệu và xúc tiến thương mại; nâng cao tính chuyên nghiệp trong kinh doanh. Sản phẩm được tạo ra đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Khuyến khích các nhà đầu tư, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh tập trung đầu tư, ứng dụng các thiết bị tiên tiến trong lắp ráp, sửa chữa xe ô tô, đóng mới, sửa chữa tàu thuyền; sản xuất máy móc phục vụ nông nghiệp, công nghiệp chế biến; sản xuất trang thiết bị điện cơ, điện tử...

Câu 3: Đẩy mạnh thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông hướng tới cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi trong thời gian qua được thực thi ra sao? Những thành công trong công tác thu hút đầu tư từ công tác này? Vấn đề chuyển đổi số của thành phố.

Trả lời:

- Để đẩy mạnh thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông hướng tới cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi; trong thời gian qua UBND thành phố đã chỉ đạo Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị thành phố và Chủ tịch UBND các xã, phường triển khai thực hiện tiếp nhận và giải quyết đầy đủ các thủ tục hành chính (*đã được UBND tỉnh công bố*) tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thành phố Quảng Ngãi và Bộ phận Một cửa cấp xã theo thẩm quyền. Quán triệt thực hiện nghiêm túc Quyết định số 44/2022/QĐ-UBND ngày 24/11/2022 của UBND tỉnh Ban hành Quy chế về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và Quyết định số 1179/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 của UBND tỉnh về việc quy định sử dụng biểu mẫu trong quy trình giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Ngoài ra, tại các Bảng niêm yết công khai TTHC từ thành phố đến xã, phường đều niêm yết Thông báo tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân về quy định hành chính để đảm bảo quyền được phản ánh, kiến nghị của người dân khi thực hiện TTHC.

- UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 09/3/2022 về triển khai Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi; theo đó, yêu cầu các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố và UBND các xã, phường thực hiện đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thành phố và Bộ phận Một cửa của UBND các xã, phường trên địa bàn thành phố theo hướng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, giảm thời gian đi lại, giảm chi phí xã hội và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

- Tổ chức triển khai hiệu quả việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến; đồng thời bố trí trang thiết bị, phân công công chức trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ, giải đáp cho tổ chức, cá nhân thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến, nhất là đối với những TTHC thí điểm chỉ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến. Đến nay, Thành phố thực hiện 83 TTHC dịch vụ công trực tuyến (*trong đó: 60 TTHC thực hiện một phần; 23 TTHC thực hiện toàn trình*); Cấp xã thực hiện 51 TTHC dịch vụ công trực tuyến (*trong đó: 44 TTHC thực hiện một phần; 07 TTHC thực hiện toàn*).

*** Về công tác chuyển đổi số của thành phố Quảng Ngãi**

Trong thời gian qua, UBND thành phố đã lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời trong công tác chuyển đổi số; qua đó đã góp phần thay đổi nhận thức và thúc đẩy phát

triển CNTT, phục vụ chuyển đổi số trên địa bàn thành phố. Đến nay, việc ứng dụng CNTT trong nội bộ cơ quan nhà nước đã có nhiều chuyển biến tích cực, các hệ thống thông tin chuyên ngành đã từng bước kết nối, chia sẻ dữ liệu theo kiến trúc Chính quyền điện tử và kết nối với các hệ thống của tỉnh; công tác tiếp cận nền tảng số và nhận thức của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố về công tác chuyển đổi số đạt được những kết quả nhất định, cụ thể:

- Bộ phận Một cửa của thành phố và UBND các xã, phường đã được trang bị đầy đủ các trang thiết bị theo qui định, cơ bản đáp ứng nhu cầu công việc và phục vụ cho việc số hóa hồ sơ tại Bộ phận một cửa. Ngoài ra, đã triển khai thực hiện các Nền tảng số quốc gia phục vụ chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số dùng chung, như: Nền tảng Cổng dữ liệu mở; Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu tỉnh Quảng Ngãi; Nền tảng đánh giá và xếp hạng chuyển đổi số các cơ quan nhà nước; Nền tảng phòng chống mã độc tập trung; Nền tảng họp trực tuyến.

- 100% cá nhân lãnh đạo, các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường đã triển khai việc ký số; Công chức của các cơ quan chuyên môn làm việc tại Bộ phận Một cửa thành phố; công chức tại Bộ phận Một cửa của các xã, phường đã được Cục Chứng thư số cấp ký số để phục vụ công tác số hóa hồ sơ khi tiếp nhận và giải quyết hồ sơ tại Bộ phận Một cửa.

- Triển khai việc mua sắm trang thiết bị tại Bộ phận một cửa thành phố và Bộ phận một cửa các xã, phường thực hiện Đề án 06, với tổng kinh phí thực hiện: 2.100 triệu đồng.

- Triển khai ứng dụng quản lý hạ tầng đô thị, quy hoạch đô thị thành phố Quảng Ngãi trên nền bản đồ số.

- 100% các xã, phường đã được phủ sóng di động 3G/4G; mạng truyền dẫn cáp quang tới trung tâm xã, phường đạt 100%; tỷ lệ hộ gia đình có điện sử dụng điện thoại thông minh trên 90%.

- Chỉ đạo tổ Công nghệ số cộng đồng thành phố Quảng Ngãi; 23 Tổ Công nghệ số cộng đồng của xã, phường và 139 Tổ Công nghệ số cộng đồng của thôn, tổ thực hiện việc tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác chuyển đổi số đến nhân dân; trực tiếp hỗ trợ, hướng dẫn người dân sử dụng các ứng dụng công nghệ thông minh, thương mại điện tử, dịch vụ hành chính công; tham gia thực hiện chuyển đổi số trong từng lĩnh vực của đời sống...

Câu 4: Sau 35 năm tái lập tỉnh, ông có thể cho biết vai trò của thành phố Quảng Ngãi trong việc phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh? Những tâm tư, trăn trở của ông về các giải pháp mang tính đột phá, tiên phong, tạo bộ phận đưa thành phố ngày càng phát triển?

Trả lời:

Sau 35 năm tái lập tỉnh, 19 năm lên thành phố (2005 – 2024), thành phố Quảng Ngãi đã tập trung mọi nguồn lực đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, không ngừng xây dựng và phát triển, hướng đến đô thị loại I để xứng tầm là đơn vị trung tâm của tỉnh. Thành phố Quảng Ngãi có vai trò rất quan trọng trong nền kinh tế của tỉnh Quảng Ngãi. Tính theo cơ cấu giá trị sản xuất (theo giá SS năm 2010), thành phố Quảng Ngãi chiếm 20,48% tổng GTSX của toàn tỉnh. Ngoài ra, thành phố Quảng Ngãi hội tụ các điều kiện hạ tầng giao thông kết nối nội tỉnh, kết nối vùng và kết nối quốc tế rất tốt. Những yếu tố này tạo điều kiện để Thành phố trở thành trung tâm dịch vụ, hậu cần quan trọng cho các hoạt động sản xuất của khu vực và phát triển theo hướng mở và liên kết chặt chẽ với các trung tâm phát triển khác của vùng và quốc tế.

Thời gian đến, nhằm tạo bộ phận đưa thành phố ngày càng phát triển, thành phố cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm và đột phá như sau:

+ Tiếp tục đẩy mạnh và duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao gắn với cải thiện chất lượng tăng trưởng và tăng năng suất kinh tế. Tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ, đặc biệt là các loại hình dịch vụ có giá trị gia tăng cao. Tập trung phát triển kinh tế gắn với yếu tố bền vững trong công tác quản lý đô thị, tài nguyên và môi trường; tiếp tục định hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động theo hướng tăng dần tỷ trọng của ngành dịch vụ, giảm dần tỷ trọng của ngành nông nghiệp.

+ Tăng cường công tác quản lý nhà nước để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác xây dựng nếp sống văn minh đô thị, phát triển văn hoá, xây dựng thành phố Quảng Ngãi thân thiện, nghĩa tình, đậm đà bản sắc địa phương.

+ Đẩy mạnh nâng cấp và phát triển toàn diện hệ thống giáo dục và đào tạo, qua đó nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, với trọng tâm là nguồn nhân lực trong hệ thống chính trị và nguồn nhân lực phổ thông chất lượng cao để đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

+ Tiếp tục chú trọng đổi mới, sắp xếp không gian phát triển, đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội để làm tiền đề phát triển thành phố thông minh, thành phố xanh; và đảm bảo các tiêu chí của đô thị loại II và hướng tới đạt được các tiêu chí của đô thị loại I.

+ Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào trong hệ thống quản lý và điều hành công. Tiếp tục tập trung công tác cải cách, đơn giản hoá thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền vững mạnh và hiệu quả, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và công chức trong thời kỳ mới. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi tối đa để thu hút và cho doanh nghiệp phát triển.

+ Tiếp tục khai thác và phát huy tối đa các tiềm năng và nguồn lực để đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng và mở rộng không gian đô thị ven sông và hướng biển về phía Đông. Xúc tiến triển khai các dự án, khu đô thị và đẩy mạnh phát triển các loại hình dịch vụ du lịch ven biển.

+ Đảm bảo sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, tài nguyên nước, tài nguyên đất, đồng thời bảo vệ sự đa dạng sinh học và đảm bảo yếu tố môi trường.

+ Tiếp tục nâng cao năng lực và sức cạnh tranh của nền kinh tế, qua đó cải thiện và nâng cao hiệu quả trong thu hút đầu tư tư nhân. Ngoài ra, chú trọng giám sát và đảm bảo tính hiệu quả của đầu tư công.

Trên đây một số thông tin UBND thành phố Quảng Ngãi cung cấp cho Tạp chí Truyền thông và Phát triển để thực hiện chuyên đề “*Quảng Ngãi - Tiềm năng và điểm đến*” ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND TP;
- C, PVP, CV (KT);
- Phòng TCKH TP;
- Lưu VT, TCKH (H).

CHỦ TỊCH

Trà Thanh Danh